



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุน ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุน จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับที่ ๑ นางสาวโสภิกา ศรีศิริธัญ

โดยจะแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกตามจำนวนอัตราว่างที่ประกาศโดยไม่ขึ้นบัญชี นอกจากนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการบรรจุและแต่งตั้งเมื่อมีกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

๑. ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งหรือไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนด

๓. ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร หากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จะไม่ได้รับการแต่งตั้งโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

๔. หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งผู้ใดขาดคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง หรือยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งแล้วแต่กรณี โดยจะเรียกข้อเท็จจริงใด ๆ ก็ได้

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จะถือประกาศนี้ เป็นการเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสุกุมิตร ศิรกันทะมากุล)  
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ